
 

 

Fundargerð framkvæmdastjórnar  
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 

 
Númer fundar: 1038 

Dagsetning: 10. september 2024 klukkan 8:30 

Staðsetning fundar: Álfabakka 16, Reykjavík. 

 

Fundinn sátu: Anna Sigríður Vernharðsdóttir (ASV), Helgi Þorsteinsson (HÞ), Íris Dögg Harðardóttir 
(ÍDH), Nanna Sigríður Kristinsdóttir (NSK), Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir (RÓE), Sigríður Dóra 
Magnúsdóttir (SDM), Sigurborg Jónsdóttir (SJ) og Brjánn Jónasson (BJ), sem ritaði fundargerð.   

Gestir fundarins: Lilja Björk Kristinsdóttir, hjúkrunarfræðingur á skrifstofu framkvæmdastjóra 
lækninga, sat fundinn undir liðum 3 og 4.  

 

 

Efni fundarins 

1. Fundargerð síðasta fundar 

Fundargerð framkvæmdastjórnar HH frá 3. september 2024 var tekin til umræðu og samþykkt 
samhljóða. 

2. Fundir á næstunni 

Farið var yfir fundi framkvæmdastjórnar í vikunni. Rætt var um fyrirhugaðan starfsdag 
framkvæmdastjórnar og þau mál sem verða á dagskrá þar. 

3. Atvikaskráning á starfsstöðvum 

Lilja Björk Kristinsdóttir, hjúkrunarfræðingur á skrifstofu framkvæmdastjóra lækninga, kom á 
fundinn til að ræða atvikaskráningu á heilsugæslustöðvum. Embætti landlæknis vinnur enn 
að því að innleiða atvikaskráningarkerfið DATIX. Ýmis vandamál hafa komið upp tengt þeirri 
vinnu og er unnið að lausn á þeim. HH er að mestu tilbúin til að innleiða kerfið en vinna þarf 
verklagsleiðbeiningar og ákveða hvernig haldið verður utan um innleiðinguna. 

4. Sameining sjúkraskrárgrunna 

Lilja Björk Kristinsdóttir, hjúkrunarfræðingur á skrifstofu framkvæmdastjóra lækninga, kom á 
fundinn til að ræða um sameiningu sjúkraskrárgrunna. Til stendur að færa vistun á grunni HH 
til Sensa í október og í kjölfarið sameina grunna HH og HSS. 

5. Gervigreind 

Unnið hefur verið að því að þróa viðmót fyrir gervigreind sem ætlað er að flýta fyrir skráningu 
lækna í dagmóttöku. Læknir sem unnið hefur að verkefninu hefur ekki fengið styrki til að klára 
verkið. Ákveðið var að fá fund með lækninum og fulltrúa embættis landlæknis til að ræða 
framhaldið. 

6. Gæðavísar í geðheilbrigðisþjónustu 

Rætt var um vinnu sem er framundan vegna gæðavísa fyrir flest geðheilbrigðisteymi HH. 

 



 

 

7. Jólagjafir og viðburðir 

Rætt var um jólagjöf fyrir starfsfólk HH. Farið var yfir tillögur frá mannauðssviði og ein af 
tillögunum samþykkt. 

 

 

Aðgerðir og verkefni 

▪ Funda þarf um þróun gervigreindar með fulltrúa embættis landlæknis, sjá lið 5. 
Ábyrgð: SDM 

▪ Halda þarf áfram vinnu við útfærslu á gæðavísum fyrir geðheilbrigðisteymi, sjá lið 6. 
Ábyrgð: ÍDH 

 

  

Fleira ekki gert, fundi slitið klukkan 10:10. 


